

ĐỀ CƯƠNG
GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI CCB VIỆT NAM
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc Hội CCB Việt Nam ngày 18,19/4/2023)

**A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG KHI NGHIÊN CỨU,
QUẢN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
HỘI CỰU CHIẾN BINH LẦN THỨ VII**

1. Mục đích, yêu cầu:

Trong quá trình nghiên cứu, quản triệt các văn kiện cần nắm vững mục đích, yêu cầu sau đây:

a) Mục đích: Thống nhất sự đánh giá của Đại hội về những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội đã *“Không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”* như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

b) Yêu cầu: Nắm vững mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027; trao đổi, thảo luận xây dựng chương trình hành động cụ thể, khả thi, biện pháp tích cực, phù hợp, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội VII đề ra.

2. Chủ đề Đại hội VII:

“Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Như vậy chủ đề Đại hội VII xác định rõ phương châm, phương hướng mục tiêu công tác xây dựng và hoạt động của Hội trong 5 năm tới với 3 nội dung chính:

Một là, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Truyền thống đó được khái quát trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là *“Quân đội ta Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”*.

Hai là, phát huy truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được khái quát trong 8 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã tặng cho Hội. Đó là *“Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”*, truyền thống đó được đúc kết qua hơn 33 năm xây dựng và trưởng thành của Hội.

+ *Trung thành*, là trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ Xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Đây cũng chính là sự kế tiếp truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ *Đoàn kết*, là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta. Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của Đảng; là tổ chức của những cán bộ, chiến sỹ đã tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” càng phải phát huy truyền thống đó trong điều kiện mới.

+ *Gương mẫu*, Bác Hồ dạy Cựu chiến binh: “Quân nhân phục viên đã đánh giặc bao nhiêu năm, như vậy là đã kinh qua một lịch sử vẻ vang. Bây giờ các chú tùy khả năng mà tham gia sản xuất, không yêu cầu làm quá sức. Nhưng với truyền thống oanh liệt của Quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm việc gì đều phải gương mẫu. Có nhiều chú đã cố gắng gương mẫu thế là rất tốt. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thống vẻ vang đó”. Thực hiện lời dạy đó, ngay từ khi thành lập đến nay, Hội đã có phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, danh hiệu hội viên “Cựu chiến binh gương mẫu” trong bình xét thi đua hàng năm. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, tổ chức Hội và hội viên càng phải gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất và sinh hoạt.

+ *Đổi mới*, nghĩa là Hội Cựu chiến binh phải quán triệt và thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng, đổi mới cả về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. “Cựu mà không cũ”, như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã căn dặn.

Đúng như trong bài phát biểu tại Đại hội VII, khi nói về truyền thống của Hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh:

- *Trung thành* với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân đã được hàng triệu cựu chiến binh tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng; truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- *Đoàn kết* là một truyền thống quý báu của Dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam kế thừa và phát huy. Lấy đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của Nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với Nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- *Gương mẫu* là phẩm chất tốt đẹp của người cựu chiến binh Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trong mối quan hệ với Nhân dân, trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu cựu chiến binh; nhiều cựu chiến binh là những tấm gương sáng, mẫu mực, có uy tín, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo.

- *Đổi mới* với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", các cấp hội, hội viên cựu chiến binh đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, tác phong và phương pháp công tác và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới”.

Ba là, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu của công tác xây dựng Hội, nhằm đạt tới mục tiêu cao nhất là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Như vậy, ở nội dung này, Đại hội xác định “Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, với nội hàm sâu rộng, yêu cầu cao hơn, trong bất cứ điều kiện, tình hình và bối cảnh đất nước 5 năm tới như thế nào, nhiệm vụ của Hội phát triển, yêu cầu cao đến đâu, thì Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng sẽ hoàn thành xuất sắc.

3. Về kết cấu, bố cục của Báo cáo Chính trị Đại hội VII

- Báo cáo Chính trị Đại hội VII, được bố cục theo 2 phần, cụ thể:

Phần thứ Nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, gồm: (1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; (2) Tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; (3) Đánh giá chung; (4) Bài học kinh nghiệm.

Phần thứ Hai: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm: (1) Mục tiêu tổng quát; (2) Các chỉ tiêu chủ yếu; (3) Nhiệm vụ và giải pháp; (4) Các khâu đột phá.

Trong quá trình nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, các cấp Hội cần nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đối với Cựu chiến binh, Pháp lệnh Cựu chiến binh; quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội; tham khảo các bài phát biểu chào mừng Đại hội của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, bài phát biểu của Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia; Thư của Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào gửi Đại hội, gắn với liên hệ tình hình thực tiễn ở các cấp Hội, phân tích, làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Để có hiệu quả, khi giới thiệu và nghiên cứu, cần phải đảm bảo tính toàn diện, cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung nghiên cứu, quán triệt Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Phần một

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Báo cáo chính trị khẳng định 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình đất nước với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, toàn Hội đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nội bật là:

1. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội

Phần này, khi giới thiệu, cần phân tích làm rõ kết quả đạt được thể hiện trên các lĩnh vực:

- Các cấp Hội đã quán triệt, tổ chức, vận động hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; xử lý kiên quyết, kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống phức tạp, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các tổ chức Hội đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp.

- Trước tình hình một số địa bàn có những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh, các cấp Hội đã theo dõi sát sao và chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các biện pháp cảnh giác, phòng ngừa; có nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, được địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

- Các cấp Hội bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp uỷ địa phương tổ chức triển khai có kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Các cấp Hội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đề cao được trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Hội và ở địa phương.

2. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

Ở phần này, cần làm rõ các kết quả đạt được:

- Các cấp Hội tích cực vận động Cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực

và sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với Cựu chiến binh để đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

- Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về quy mô và hiệu quả. Tuy có không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã do Cựu chiến binh làm chủ vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển. Toàn Hội hiện có 8.652 doanh nghiệp, 1.752 hợp tác xã, 3.677 tổ hợp tác, 184.802 trang trại, gia trại... thu hút 779.693 lao động. Hàng năm có hàng chục ngàn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Đã có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh và Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh; các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống.

- Các cấp Hội tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay qua thực hiện ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngoài ra, còn vay của các tổ chức tín dụng khác và huy động vốn nội bộ trong Hội cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Các hộ nghèo khi vay vốn, được làm quen với hoạt động tín dụng, đã sử dụng có hiệu quả tiền đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

- Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” cơ bản đạt được chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,01% đầu 2018 xuống còn 2,25%; cận nghèo giảm từ 3,49% xuống còn 2,47%. Có 52,82% xã, phường, thị trấn; 35,28% huyện, thị, thành phố; 37/63 tỉnh, thành Hội cơ bản hết hộ cựu chiến binh nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu 54,79%; xóa được 21.187 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; làm 13.768 căn nhà tình nghĩa trị giá 526,2 tỷ đồng (riêng các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam ủng hộ 3.285 nhà trị giá 148,1 tỷ đồng). Từ chỗ coi trọng giảm nghèo về đời sống vật chất, công tác giảm nghèo tiếp cận đa chiều toàn diện hơn, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo vệ môi trường.

3. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động của địa phương và cả nước

Ở phần này, cần làm rõ:

- Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, bộ ngành được triển khai tích cực, hiệu quả.

- Thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022; phối hợp với Bộ Công an về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay”; Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả.

- Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp to lớn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; quyên góp, ủng hộ cho các hoạt động tình nghĩa, từ thiện - xã hội có hiệu quả cao.

4. Gương mẫu tham gia xây dựng, tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh

Ở phần này, cần làm rõ các nội dung:

- Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Về hướng dẫn việc phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh”; tổng kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phản biện xã hội đối với các dự án luật, chế độ, chính sách liên quan đến cựu chiến binh được chú trọng.

- Các cấp Hội tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Quy định tiếp công dân của Hội. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý gần 60.000 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cựu chiến binh, hội viên và công dân (riêng cơ quan Trung ương Hội thụ lý 1.068 đơn thư, vụ việc).

- Trung ương Hội phối hợp với các bộ, ngành thực hiện chương trình đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tập trung vào những văn bản luật mới được ban hành; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) hằng năm.

- Các cấp Hội đã quan tâm tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên và cựu chiến binh, v.v. Tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cựu chiến binh; tư vấn, giải đáp những vướng mắc về chế độ chính sách cho hội viên, cựu chiến binh và gia đình chính sách,...

- Hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động của Hội được tiến hành nền nếp, hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, hạn chế tối đa khiếu nại kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên. Động viên, tập hợp cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022 giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên. Nội dung, phương pháp phối hợp hoạt động phong phú, đa dạng...

- Động viên thanh, thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; tôn tạo và giữ gìn các di tích lịch sử, các nghĩa trang liệt sĩ; định hướng mục tiêu, lý tưởng, hình thành nếp sống lành mạnh có văn hóa cho thế hệ trẻ. Phối hợp phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

- Tham mưu, phối hợp động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên; vận động và tập hợp thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia sinh hoạt trong các Ban Liên lạc, Câu lạc bộ Cựu quân nhân; tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở theo Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư. Duy trì hoạt động 30.648 câu lạc bộ ở cơ sở, tập hợp được gần 1,1 triệu cựu quân nhân tham gia; hình thức tổ chức, mô hình hoạt động ở nhiều địa phương được vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; hoạt động phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở với Ban liên lạc, Câu lạc bộ truyền thông ở địa phương hoạt động đúng hướng và có tác dụng thiết thực.

6. Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực, đúng hướng và có hiệu quả

- Tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVFF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC năm 2020 và 2021. Giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau với Hiệp hội Cựu chiến binh Lào và Hội Cựu chiến binh Campuchia. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức cựu chiến binh của Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh. Duy trì tốt quan hệ với các Hội Cựu chiến binh Nga, Trung Quốc, một số nước Đông Âu và châu Phi.

- Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị; Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch trao đổi đoàn đạt mục đích, yêu cầu, hiệu quả, an toàn.

II. TẬP TRUNG XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Các cấp Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước; quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng. Thường xuyên nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng, chủ động dự báo, kịp thời định hướng cho cán bộ, hội viên trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, thế giới và trong nước, tạo sự nhất trí trong cựu chiến binh; kiên quyết đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

và các quan điểm, hành động sai trái, lệch lạc trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kết hợp với thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng và xây dựng Hội.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thời sự, chính sách, phát huy hiệu quả của hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp. Duy trì chế độ cung cấp thông tin chuyên đề đến các cấp Hội. Nâng cao chất lượng các cơ quan truyền thông,...

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cụm chiến binh gương mẫu”. Các cụm thi đua hoạt động có hiệu quả; xây dựng và nhân rộng hàng ngàn điển hình tiên tiến và các mô hình điểm ở cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động, hội thi tìm hiểu truyền thống, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao... Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao trình độ lý luận v.v.

2. Xây dựng tổ chức Hội

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hệ thống tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở được kiện toàn. Hiện có 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội (63 tỉnh, thành; 47 tổ chức hội khối 487); 797 tổ chức hội cấp trên trực tiếp cơ sở; 13.625 tổ chức cơ sở hội; 90.013 chi hội; 3.014.710 hội viên. Các cấp Hội đã tham mưu đề xuất với cấp ủy ban hành quy định tổ chức, biên chế cơ quan Hội Cụm chiến binh tỉnh, thành (tổ chức 2 đầu mỗi chiếm 73%, biên chế từ 10 đến 14 đồng chí chiếm 90%); cấp huyện biên chế 02 đồng chí chiếm 11.41%; biên chế 03 chiếm 62,34 %, biên chế từ 04 đồng chí: 31,96%.

- Các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở đã quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cụm chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhìn chung đã có sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện; chất lượng sinh hoạt và hoạt động từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, v.v.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04/NQ-CCB ngày 11/02/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban Chấp hành các cấp vững mạnh. Công tác quy hoạch đã gắn với việc chuẩn bị phương án nhân sự cán bộ chủ chốt và nhân sự ban chấp hành; khắc phục cơ bản

tình trạng bị động, lúng túng trong công tác nhân sự. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; tuyển dụng, bổ nhiệm, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ Hội và hội viên có phẩm chất, năng lực, có uy tín giới thiệu bầu vào cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

- Việc đánh giá, xếp loại tổ chức và hội viên thực hiện theo Hướng dẫn số 35-HD-CCB của Trung ương Hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Hàng năm số tổ chức Hội cấp trên cơ sở, cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 96%, cán bộ hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, trong đó tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Công tác kiểm tra, giám sát đã được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, hoạt động có nền nếp và hiệu quả. 100% tổ chức Hội các cấp từ cơ sở trở lên đều tổ chức Ban Kiểm tra hoặc có Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, Ban Kiểm tra các cấp có quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của Điều lệ Hội.

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Hội các cấp đối với tổ chức Hội cấp dưới và hội viên chặt chẽ và hiệu quả, nội dung tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, Điều lệ và Nghị quyết của Hội; hàng năm vượt 6,0% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, v.v.

- Xem xét, xử lý kịp thời hội viên vi phạm theo đúng thẩm quyền và trình tự quy định của Điều lệ Hội.

4. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp

- Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị - xã hội; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Thường xuyên gắn công tác xây dựng Hội với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Trong chỉ đạo hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở; lấy tổ chức cơ sở Hội, các chi Hội, phân Hội làm địa bàn hoạt động, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

- Chú trọng tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội.

- Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo, cơ quan Hội từ Trung ương tới cơ sở có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thực hiện nghiêm chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu; nói đi đôi với làm. Có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động của Hội theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc v.v. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. Hạn chế, khuyết điểm: Có 5 hạn chế, khuyết điểm trên 4 mặt công tác

* Về công tác tư tưởng, có 3 điểm:

- Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận, tư tưởng hội viên, cựu chiến binh và nhân dân có nơi chưa kịp thời, chưa sâu, chưa thành nền nếp.

Đây là một thực tế, ngay tổ công tác viên dư luận xã hội của Trung ương Hội, có 25 thành viên, gồm các thành viên ở các cơ quan Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An và đại diện 12 Cụm công tác (luân phiên hàng năm). Dù những năm gần đây đã hoạt động tích cực, nền nếp, nhưng chất lượng báo cáo, tức là chất lượng nắm bắt dư luận, tư tưởng còn hạn chế, có lúc chậm. Có những vấn đề khi xem qua mạng, nghe phản ánh, kiểm tra lại thì anh em trên địa bàn mới nắm được.

Ở các tỉnh thành khác, số cán bộ đảm nhiệm công tác tuyên giáo hoặc được phân công báo cáo không đều, chủ yếu là phản ánh tình hình, sự việc.

- Việc cung cấp thông tin cho hội viên ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo chưa đầy đủ, kịp thời.

Đây không phải nói chung chung mà rất cụ thể. Qua nắm tình hình, qua các cuộc tọa đàm vừa qua ở các Cụm thi đua về Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; một số ý kiến phản ánh từ cơ sở: Thông tin chính thống, thông tin định hướng đến sau thông tin không chính thống, theo cảm tính, thiếu định hướng, thậm chí sai lệch, xuyên tạc, chống đối.

Điều đó cũng là một thực tế trong thời kỳ công nghệ 4.0, thậm chí 5.0. Nhiều đồng chí đưa ra những đề nghị rất thiết thực: Các cấp Hội cần phải kịp thời trang bị cho cán bộ, hội viên những kiến thức cơ bản, cần thiết, những định hướng chung

Còn có hội viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật của Hội; chưa tích cực tham gia các hoạt động Hội và của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác vận động, phát triển hội viên mới ở một số tổ chức cơ sở Hội chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch cán bộ một số nơi chất lượng còn hạn chế, nguồn quy hoạch còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thực hiện chỉ tiêu cán bộ quân đội nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, chi hội trưởng theo Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội còn khó khăn (tỷ lệ mới đạt 32%).

- Tham mưu phối hợp triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức, biên chế cơ quan Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, huyện còn chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn và đặc thù của Hội. Chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động của một số tổ chức Hội nhất là ở cơ sở chậm được đổi mới, chưa thích ứng kịp với tình hình mới.

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số nơi, nhất là ở cơ sở về giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thực hiện ủy thác vay vốn tín dụng còn hạn chế; chất lượng tín dụng ở một số tỉnh tỷ lệ nợ quá hạn còn cao; số xã trắng về vay vốn tín dụng ưu đãi còn tương đối nhiều.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kỷ luật có nơi chưa đúng quy định. Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý chưa được lãnh đạo một số cấp Hội quan tâm đúng mức.

3. Nguyên nhân

*** Khách quan**

- Đặc thù của Hội Cựu chiến binh là những người đã hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội phần lớn đã nghỉ hưu, sức khỏe hạn chế. Số lượng hội viên là cựu chiến binh đã qua chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giảm, nhất là ở một số địa phương miền núi, khối 487; việc tổ chức Hội và các hoạt động của Hội có nhiều khó khăn.

- Hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19.

*** Chủ quan**

- Việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng tổ chức cơ sở hội vào thực tiễn của từng cấp, ở từng địa phương, cơ sở một số nơi chưa sâu, chưa cụ thể, còn bị động. Nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ Hội còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

- Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát có tổ chức Hội còn chưa đầy đủ, chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm và quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra. Phối hợp giữa tổ chức Hội cấp trên với tổ chức Hội cấp dưới có trường hợp thiếu chặt chẽ trong xử lý, để vụ việc kéo dài.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là: Các cấp Hội phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong việc làm tham mưu cho cấp ủy Đảng; bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Hội; thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định cách mạng và vai trò gương mẫu cho cán bộ, hội viên, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình.

Hai là: Các hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến

binh; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; sâu sát cơ sở, gần bó mật thiết với hội viên. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp; chủ động, tích cực trong vận động, khai thác các nguồn lực.

Ba là: Phải chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; thường xuyên kiên toàn, xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có phương pháp vận động quần chúng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên, nhất là cán bộ chủ trì là khâu quan trọng mang tính quyết định; gắn quy hoạch với đào tạo bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán bộ Hội.

Bốn là: Chú trọng công tác phối hợp, kết hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong mọi hoạt động của Hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Năm là: Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội phù hợp với công tác vận động quần chúng của Đảng và sự phát triển của tình hình thực tiễn; kết hợp chặt chẽ công tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động, nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, chọn các khâu đột phá, bám sát thực tiễn và đặc điểm của vùng, miền. Hướng mạnh hoạt động của Hội về cơ sở, phát huy tính năng động của cơ sở.

Phần thứ Hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Đây là phần trọng tâm, khi giới thiệu và nghiên cứu phần này cần chú ý:

- Phân tích làm rõ đặc điểm tình hình thế giới, khu vực; những khó khăn, thuận lợi đối với đất nước, với Hội; phân tích dự báo tình hình tác động đến Cựu chiến binh, công tác hội trong những năm tới.

- Từ định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực tiễn của Hội, Báo cáo chính trị Đại hội VII đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phân đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.
2. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội.
3. Phân đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.
4. Phân đấu hàng năm trên 90% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc.
5. Phân đấu mỗi năm giảm từ 1,0 - 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, ở các huyện nghèo giảm từ 4,0 - 5,0%). Làm mới, sửa chữa, nâng cấp 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và cựu chiến binh.
6. Phân đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Cần phân tích, chứng minh: Phương hướng nhiệm vụ trên đã quán triệt và thể hiện đầy đủ các quan điểm của Đảng về Cựu chiến binh và chứng minh các chỉ tiêu này có đủ yếu tố để Hội phân đấu đạt được trong nhiệm kỳ tới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Khi phân tích các nhiệm vụ và giải pháp, cần:

- Nắm vững những căn cứ đề ra nhiệm vụ, giải pháp, như: Nghị quyết của Đảng về Cựu chiến binh, Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản có liên quan đến Cựu chiến binh của Đảng, Nhà nước; quy định của Điều lệ Hội; yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; kết quả, ưu khuyết điểm của Hội trong nhiệm kỳ VI.

- Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp lớn đều có mối quan hệ biện chứng với vị trí, vai trò khác nhau nhưng đều nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Ở từng nhiệm vụ cần nêu ngắn gọn, khái quát nội dung và giải pháp thực hiện, gắn với liên hệ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ cấp mình.

Đại hội VII đã nêu 5 nhiệm vụ và giải pháp lớn gồm:

1. Động viên hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước

Đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Hội, nên cần phân tích làm rõ. Trong phân tích phải trả lời được câu hỏi đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Hội. Đó là vì:

- Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội quy định trong Pháp lệnh Cựu chiến binh, từ phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội: “Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy

quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức tốt cuộc sống của cộng đồng dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta”.

- Quan điểm của Đảng, nhất là được thể hiện trong Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị, khóa IX “*Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới*” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Cựu chiến binh.

- Tình hình thực tiễn của cách mạng nước ta hiện nay.

- Kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Hội qua các thời kỳ.

- Từ yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội VII: “*Với tinh thần là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hội cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là: Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của Nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta”.*

- Nội dung phân tích cần làm rõ từng ý:

Thứ nhất, Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba thành tố này gắn liền với nhau, tạo nên thể chế chính trị Việt Nam. Vì thế, khi phân tích phải đảm bảo tính biện chứng, không tách rời, chia cắt, với các nội dung:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng những chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, những

chính sách liên quan Nhân dân và Cựu chiến binh; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và cơ quan chức năng đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên.

- Tích cực phát hiện, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững niềm tin của Nhân dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Phối hợp với quân đội, công an tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng, an ninh trong Cựu chiến binh và Nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quốc phòng- an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

- Động viên các cấp Hội và hội viên tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về hoạch định chính sách, cải cách hành chính; gương mẫu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tận tụy phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, bảo vệ nhân dân

- Đây là nhiệm vụ cơ bản của Hội được Đảng ta xác định rõ: Sự nghiệp cách mạng, là sự nghiệp của nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa luôn luôn gắn liền với bảo vệ nhân dân và bảo vệ nhân dân chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Nội dung nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân là bảo vệ quyền lợi chính trị, kinh tế chính đáng, hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

- Nguyên tắc bảo vệ Nhân dân là: Bảo vệ quyền lợi của Nhân dân phải gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và không để kẻ địch lợi dụng phá hoại khối đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, đoàn kết quốc tế và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu này, các cấp Hội phải vận động hội viên và Cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” của Hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt; nắm vững và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

- Hết sức coi trọng công tác đấu tranh, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, quan liêu, phai nhạt lý tưởng, cục bộ bè phái, mơ hồ, mất cảnh giác,...

- Tổ chức Hội và hội viên, Cựu chiến binh đương nhiệm ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà

nước về hoạch định chính sách, cải cách hành chính, gương mẫu rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Động viên hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương

Đây là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp cải thiện, nâng cao đời sống hội viên; có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho công tác xây dựng Hội, hội viên gắn bó hơn với tổ chức Hội; góp phần phát triển kinh tế địa phương, đất nước.

Về nội dung, cần làm rõ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt đường lối, chính sách, chiến lược kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo cho Cựu chiến binh. Đây mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.

- Phát huy tiềm năng đa dạng, tinh thần tự lực, tự cường; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Cựu chiến binh; tập trung xóa nghèo cho Cựu chiến binh ở các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững; đi sâu vào chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, làm dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị tăng cao.

- Coi trọng hợp tác kinh tế quốc tế; đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác du lịch, dịch vụ, hợp tác đầu tư phù hợp. Thông qua hoạt động đối ngoại của Cựu chiến binh để giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp Cựu chiến binh phát triển thị trường.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức Hội Cựu chiến binh với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Mở rộng các hình thức hoạt động của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh theo mục tiêu, điều lệ đã đề ra.

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động đảm bảo hiệu quả. Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt; biểu dương, khen thưởng.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và Cựu chiến binh. Động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Hội. Vì vậy, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, giải pháp:

- Tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh. Thực hiện tốt công tác

tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp trong triển khai thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và công tác pháp chế trong toàn Hội.

- Thực hiện nghiêm chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hội viên; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với các đối tượng chính sách và hoạt động nghĩa tình. Phối hợp, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tổ chức thực hiện tốt hơn các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ.

- Động viên hội viên, cựu chiến binh và cựu quân nhân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, trọng tâm là tham gia tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp, vận động, giúp đỡ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng hình thức thích hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 66- KL/TW của Ban Bí thư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên đối với công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn Thanh niên và cơ quan chức năng cùng cấp, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để tập hợp những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương tham gia sinh hoạt các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở. Kịp thời kiến nghị với các cấp chính quyền có cơ chế hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Câu lạc bộ, Ban Liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; đa dạng hình thức tập hợp Cựu quân nhân ở các thôn, ấp, tổ dân phố... Nghiên cứu sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Coi trọng công tác sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục tồn tại,... Phấn đấu tập hợp trên 65% Cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân.

- Nêu cao vai trò của Hội Cựu chiến binh trong phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,...

4. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại của tổ chức Hội. Duy trì, phát triển quan hệ đối ngoại song phương, đa phương; đưa quan hệ hợp tác quốc tế của Hội đi vào chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh quan hệ với Cựu chiến binh các nước có chung đường biên giới; với các nước VECONAC, nước lớn, nước phát triển, nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, phối hợp với các Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Đông Âu. Tranh thủ tận dụng các nguồn lực; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại,... để nâng cao công tác đối ngoại của các cấp Hội. Tích cực vận động các đối tác, tổ chức phi Chính phủ

trong hỗ trợ giải quyết, khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam/dioxin, trực tiếp là với Làng Hữu nghị Việt Nam.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Thực hiện chương trình phối hợp “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tích cực tham gia phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu xem xét, kết nạp vào Đảng. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; vận động các doanh nhân Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp. Đoàn viên thanh niên làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc,...

5. Công tác xây dựng Hội

Tập trung đi sâu vào từng nội dung, giải pháp cụ thể sau:

5.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên,... về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về con đường đi lên CNXH; làm tốt chức năng dự báo, định hướng tư tưởng. Coi trọng rèn luyện chính trị tư tưởng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; sự kiên định, vững vàng, gương mẫu,... của hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ .

- Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên hội viên giữ vững, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, cảnh giác đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo lực lật đổ, các chiêu bài trá hình “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nâng cao chất lượng công tác tham gia công tác xây dựng chính đồn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả các phương tiện thiết chế văn hoá, cơ quan thông tin, truyền thông của Hội. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Hội, các lực lượng, các cộng tác viên dư luận.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của đất nước, địa phương,... Tích cực phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đúng quy định. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong toàn Hội vào năm 2024.

5.2. Xây dựng tổ chức Hội và hội viên

- Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, diện bố trí theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, có chất lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tạo chuyển biến thực sự trong xây dựng tổ chức cơ sở Hội theo Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định số 98/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện thống nhất tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, hội viên, tổ chức Hội; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội ở các cấp. Kiến nghị với Nhà nước, chính quyền có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên; các hoạt động tình nghĩa, tri ân đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội. Quan tâm sâu sát cụ thể đối với tổ chức Hội cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo Hội các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của cấp uỷ, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành và Ban kiểm tra hàng năm; tổ chức thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội.

- Phấn đấu hàng năm tổ chức Hội cấp trên kiểm tra 25% tổ chức Hội cấp dưới, 25% chi Hội; giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên theo phân cấp; kiểm tra 100% tổ chức Hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm. Tổ chức Hội các cấp tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền địa phương giao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, hội viên; đảm bảo đúng thẩm quyền và trình tự quy định của Điều lệ Hội; không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100% tỉnh, thành Hội có cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

5.4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội Cựu chiến binh các cấp

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tạo điều kiện để các cấp Hội phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương Hội. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp Hội từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

- Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết, văn bản của các cấp Hội; xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Có các nghị quyết chuyên đề về những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả sinh hoạt của tổ chức cơ sở Hội.

- Chú trọng cải tiến tác phong, lề lối phong cách làm việc; coi trọng chất lượng hiệu quả. Phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện theo quy chế, làm việc theo kế hoạch, giải quyết các mối quan hệ thông qua quy chế và nguyên tắc của Hội; đồng thời, tăng cường quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

IV. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đột phá trong 02 nhiệm vụ đột phá. Khi phân tích vấn đề cần chỉ rõ cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn và giải pháp đề thực hiện hiệu quả 02 nhiệm vụ đột phá:

1. Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng

- Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, hội viên,... Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội,...

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính giáo dục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong thi đua “Cụm chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động.

Đề tạo sự đột phá trong xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện.

2. Xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu

2.1. Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB về xây dựng tổ chức cơ sở Hội, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình công tác toàn khóa và hàng năm,... Các cấp Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có tính khả thi cao, trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chấp hành đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của ban chấp hành, chi hội, phân hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Coi trọng tập huấn cho cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở.

- Tích cực tuyên truyền, vận động, kết nạp đối tượng đủ điều kiện vào Hội, nhất là số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cư trú, làm việc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; kiên quyết đưa ra khỏi Hội những hội viên thoái hóa, biến chất, công thần, không thiết tha với tổ chức Hội, vi phạm pháp luật và kỷ luật Hội.

- Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

2.2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì.

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh chủ tịch Hội ở xã, phường, thị trấn phù hợp với tính chất đặc thù của Hội và điều kiện của từng vùng, miền, từng đối tượng. Động viên các hội viên là Cựu chiến binh nghỉ hưu tham gia công tác Hội, từng bước nâng tỷ lệ hội viên là Cựu chiến binh nghỉ hưu làm chủ tịch Hội cơ sở. Làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ; khuyến khích cán bộ tự học tập, tự rèn luyện nâng cao năng lực, kỹ năng công tác Hội./.